
Cofnodion 
Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau 
 
Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Tachwedd 2021 
 
Amser: 5.00 pm 
 
Bresennol: Cynghorwyr J Clarke (Cadeirydd), F Hussain, M Linton, S Marshall, R Mogford, 

M Spencer and T Suller 
 
Yn bresennol:  Tracey Brooks (Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai), Sarah Morgan (Prif 

Swyddog Addysg), Andrew Powles (Pennaeth Cynorthwyol Addysg - Ymgysylltu 
a Dysgu), Neil Barnett (Swyddog Rhagarweiniol) a Felicity Collins 

 
Ymddiheuriadau: Cynghorwyr K Whitehead 
 
 
1 ymweliad o ymweliad 

 
Dim. 
 

2 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf 
 
Cymeradwyodd Aelodau’r Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Hydref 2021 fel 
cofnod gwir a chywir o’r cyfarfod. 
 
Gofynnodd Aelod o'r Pwyllgor ar dudalen 13 ynghylch y sôn am y briffio anffurfiol gyda 
swyddogion; i gynnwys prif ffocws y papur briffio sef canolbwyntio ar yr hyn y byddant yn ei 
drafod gyda Norseg Casnewydd. Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu y byddai hyn yn cael ei 
ddiwygio. 
 
 

3 Partneriaeth Cyd-fenter Llychlynnaidd 
 
Gwahoddedigion: 

- Tracey Brooks (Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai) 
- Lyndon Watkins (Rheolwr Gyfarwyddwr – Norseg Casnewydd) 
- Mark McSweeney (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Proffesiynol a Chontract – Norseg 

Casnewydd) 
 
Dywedodd y Pennaeth Adfywio a Buddsoddi a Thai wrth y Pwyllgor mai pwrpas yr adroddiad 
yw hysbysu'r Pwyllgor Craffu am berfformiad cwmni partneriaeth y Cyngor, Newport Norse 
Limited. Rhoddwyd cefndir y bartneriaeth i'r aelodau, lle ymrwymodd Cyngor Dinas 
Casnewydd i'r cytundeb menter ar y cyd 10 mlynedd ym mis Gorffennaf 2014. 
Trosglwyddwyd yr holl wasanaethau proffesiynol o Wasanaethau Eiddo Casnewydd i 
Newport Norse i gynnig gwasanaeth rheoli cyfleusterau cyfan. Darparodd ddewis arall yn lle 
gosod gwaith preifat ar gontract allanol ac roedd yn bodloni anghenion y Cyngor. Tynnwyd 
sylw at y ffaith bod yr holl asedau yn parhau i fod ym mherchnogaeth y cyngor, yn union sut 
y maent yn rheoli'r asedau hyn, yn cael ei wneud gan fenter ar y cyd. 
 
Rhoddodd y Rheolwr Gyfarwyddwr a Chyfarwyddwr a Gwasanaethau Contract ar gyfer 
Norse Casnewydd drosolwg a dadansoddiad o'r buddion y mae Partneriaeth Norsaidd 



 

Casnewydd yn eu cynnig i'r gymuned trwy lawer o ddulliau megis yr economi a 
gwasanaethau addysg. Fe wnaethon nhw amlygu yn yr adroddiad sut mae Norsiaid yn 
sicrhau bod y cyngor yn gwneud y gorau o'u hasedau a'r gwaith mewn ceisiadau 
llwyddiannus gyda Llywodraeth Cymru. Cydnabu'r Rheolwr-gyfarwyddwr yr heriau. Amlygodd 
y Rheolwr-gyfarwyddwr fod gan y bartneriaeth dair blynedd ar ôl i redeg ac yr hoffent gael 
tymor hwy. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
 

 Nododd Aelod eu gwerthfawrogiad o'r cyflwyniad cynhwysfawr a gofynnodd a allai'r 
Cyngor roi mwy o gymorth i Norsiaid Casnewydd o gwbl. 
 
Ymatebodd y Rheolwr-gyfarwyddwr drwy ddweud bod y berthynas wastad wedi bod 
yn dda gyda'r Cyngor; yn nyddiau cynharach y bartneriaeth roedd yn amlwg fod yna 
lefelau o ddiffyg ymddiriedaeth ond nodwyd eu bod bellach wedi ffurfio perthnasoedd 
gwaith da ar lefelau uwch a rheolwyr. Roedd yr Aelod yn gwerthfawrogi ei bod yn dda 
ei bod yn ymwneud â gweithio’n dda gyda’n gilydd, nid dim ond yr arian a wneir o’r 
fenter ar y cyd. Cydnabu'r Rheolwr-gyfarwyddwr na fyddent y rhataf oherwydd eu bod 
yn gwneud y gwaith iawn mewn modd proffesiynol a'u bod yn canolbwyntio ar y 
bartneriaeth. 
 

 Holodd Aelod ynghylch y trosiant o £16 miliwn gyda 300 o weithwyr a chyfrifodd hynny 
tua 5,300 fesul cyflogai. Gofynnodd yr Aelod sut mae hynny’n cymharu â chwmnïau 
rheoli gan ei fod yn ymddangos yn isel iddynt. 
 
Eglurodd y Rheolwr-gyfarwyddwr mai cyfansoddiad y trosiant yw bod rhai o’r 
gwasanaethau megis glanhau gyda ffioedd proffesiynol yn bodoli, mae mentrau ar y 
cyd ar draws y cwmnïau ac mae’r trosiant yn gymharol uchel oherwydd eu bod yn un 
o’r cyd-fentrau mwyaf o ran cwmpas. o’r gwasanaethau y maent yn eu cyflawni. Yna 
gofynnodd yr Aelod i'r Swyddog gadarnhau'r trosiant fesul gweithiwr. Mewn ymateb, 
amlygodd y Rheolwr-gyfarwyddwr fod llawer o'r gweithwyr yn amrywio o lanhawyr i 
staff technegol a dywedodd allan o'r 300 o staff fod tua 150 o'r rheiny yn lanhawyr. A 
bydd nifer o'r rheini'n rhan-amser a bydd ganddynt hefyd weithwyr cymorth 
cyfleusterau, staff technegol a phroffesiynol a chymorth gweinyddol gyda thua 60-70 
o weithwyr yn gweithio mewn swyddfa. 
 

 A all y Cyfarwyddwr dorri telerau'r trosiant i lawr; o ran rhannu elw, i egluro o ble y daw’r 
arian o £60 miliwn, er enghraifft, faint gan y cyngor a gweithgareddau eraill? 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr fod y mwyafrif yn dod oddi wrth y cyngor. O 
fewn hynny, maent yn gwahaniaethu rhwng gwaith wedi'i gontractio ac arian wedi'i 
warantu tua £6-7 miliwn. Gyda gwariant, nid oes ganddynt ddewis dros hyn ac mae 
tua 46% ohono wedi’i dendro neu’n ddewisol, gyda thua 5% o incwm gan gleientiaid 
nad ydynt yn rhan o Gyngor Dinas Casnewydd. Felly i gyd, dywedwyd wrth yr 
Aelodau bod tua 95% o'r gwaith yn dod gan Gyngor Dinas Casnewydd a bod llawer o 
hynny'n gysylltiedig â chyllid Llywodraeth Cymru. 
 

 Yna gofynnodd yr Aelod i’r Rheolwr Gyfarwyddwr egluro a yw cyllid Llywodraeth Cymru 
yn mynd i Newport Norse neu i Gyngor Dinas Casnewydd. A soniodd am faterion a 
godwyd yn Ysgol Gynradd St Andrew's felly holodd a allai Norseg Casnewydd roi 
unrhyw sylwadau ar ba mor rhagweithiol ydynt ar y materion sydd wedi effeithio ar yr 
ysgol ac a allai ysgolion eraill brofi problemau o'r fath. 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr y ddau. Dywedodd y Cyfarwyddwr ei bod yn 
anodd gwneud sylw manwl llawn o'r math hwn o fater o fewn y math hwn o fforwm. 
Yn gyffredinol, roedd y mater yn lleol i Ysgol Gynradd St. Andrews ac ni fyddai'n fater 



 

a fyddai'n gyffredin ag ysgolion eraill; yr oedd set neillduol o amgylchiadau yn perthyn 
i'r ysgol dan sylw. 
 
Awgrymodd y Cadeirydd i’r Aelod, os hoffent weld Norseg Casnewydd yn manylu’n 
fwy, y gallant fynd yn uniongyrchol atynt am yr ysgol unigol honno. Cadarnhaodd y 
Rheolwr-gyfarwyddwr mai Deborah Weston yw'r cleient ar gyfer y tîm hwnnw y dylid 
cyfeirio'r ymholiad hwnnw ato gan y bydd Norse yn ei chefnogi gyda hynny. Nodwyd 
hyn gan y Cadeirydd a'r Pwyllgor. 
 

 Cyfeiriodd Aelod at dudalen 21 o'r adroddiad a diolchodd i swyddogion Norseg 
Casnewydd am fynd i'r afael â'r cysyniadau negyddol o amgylch y sefydliad; a holodd 
pa mor fawr o bortffolio sydd gan Norsiaid Casnewydd ar draws ysgolion lleol o ran 
canran ac a yw hynny'n her. Yna gofynnwyd ble mae Norseg Casnewydd yn gweld ei 
hun yn symud ymlaen. 
 
Eglurodd y Rheolwr-gyfarwyddwr fod Newport Norse yn gweithio gyda phob ysgol, 
maent yn cyflenwi’r holl brofion statudol ar gyfer pob ysgol ar ran Cyngor Dinas 
Casnewydd. O ran gwariant dewisol ysgolion, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr y byddai'n 
rhaid iddynt ddod yn ôl at yr Aelod ar hynny yn bendant, fodd bynnag dywedwyd bod 
gwariant dewisol 235% i fyny eleni gydag ysgolion. O ran yr her gyda'r ddwy ysgol ac 
mae'r cyngor wedi bod yn ymwneud â chyllid. Weithiau mae ysgolion yn arwain at 
dorri corneli i wneud arbedion ar bwy y maent yn dymuno eu defnyddio pan fydd 
Norsiaid Casnewydd yn edrych i amddiffyn y cyngor trwy ddarparu gwasanaethau o 
safon. 
 
O ran symud ymlaen, sefydlodd Norse grŵp cyswllt gyda Deborah Weston gyda 
chydweithwyr lle mae ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yn cymryd rhan. Maent 
yn trafod materion sy’n codi ynghylch addysg yn barhaus i wybod sut y gall Norsiaid 
Casnewydd wneud y gwelliannau hynny. Mae Newport Norse yn cyflwyno 
meddalwedd Compliance 365 a bod cynlluniau datblygu adeiladau mewn 
trafodaethau ag addysg sy'n esblygu'n barhaus. Ychwanegodd y Cyfarwyddwr 
Contractau fod Norse yn darparu nifer o rolau ac yn gweithredu fel asiantiaid y 
Landlordiaid yn yr achos lle mae'r deiliaid cyllideb yn dymuno gwneud gwaith, fel sy'n 
rhaid iddynt ei wneud yn ddiogel gyda chontractwyr sy'n cael eu llogi a'u cyflogi. 
Mae’n rhaid i’r gwaith sy’n cael ei wneud mewn ysgolion gael ei wneud yn ddiogel, fel 
gweithio gydag asbestos. Felly, mae’n rhaid gwneud y gwaith yn iawn ac nid yn rhad. 
 

 Holodd Aelod Pwyllgor a oedd Norsiaid Casnewydd yn defnyddio eu hunain fel menter 
ar y cyd a gofynnodd i’r tîm beth yw’r manteision o gael mentrau ar y cyd. 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr eu bod yn meincnodi eu cyfradd, er enghraifft 
gyda phlymwyr a seiri coed yn erbyn cyfraddau lleol a'u bod tua'r cyfartaledd ac yr un 
fath â'r deunyddiau a ddefnyddiwyd. Nodwyd bod Norse yn darparu ad-daliad ar yr 
elw a wneir, sy'n mynd yn ôl i'r cyngor; ni fyddent yn cael hynny gan y sector preifat. 
Defnyddiwyd enghraifft lle'r oedd Norsiaid yn prisio gwaith gosod ffenestri newydd ar 
gyfer ysgol ac fe wnaethant ymateb trwy ddweud eu bod yn cael yr un gwaith am 
hanner y pris. Alwminiwm adeileddol oedd y ffenestri a brisiwyd gan Norse gyda'r 
asbestos i'w dynnu; tra bod y contractwr wedi gosod PVC nad yw'n strwythurol 
gadarn ac wedi tarfu ar yr asbestos. Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Contractau ei bod 
wedi bod yn flwyddyn eithriadol o ran elw/ad-daliad, maent yn llunio'r cyfrifon statudol 
i'w harchwilio ac mae ad-daliad y cyngor tua £745,000. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau ymhellach ynglŷn â'r 50% a dderbyniwyd yn ôl i'r cyngor, pe bai 
ysgolion yn talu am y gwaith, a fyddai'r 50% a dderbyniwyd ar ochr y cyngor yn mynd 
i mewn i gronfa gyffredinol neu a yw wedi'i neilltuo ar gyfer yr ysgol? 
 



 

Cadarnhaodd y Pennaeth Buddsoddiad Adfywio a Thai ei fod yn cael ei roi yn y 
cyfrannau elw lle mae £465,000 yn cael ei gynnwys yn y gyllideb a bod y cyngor yn 
disgwyl hynny bob blwyddyn. Byddai unrhyw beth yn fwy na hynny uwchlaw'r 
gyllideb. I egluro gyda’r Aelod, mae’n aros o fewn y gyllideb Norwyaidd ac yn ffurfio 
rhan o’r gyllideb adeiledig i fantoli’r gyllideb. 
 

 Holodd yr aelodau a oedd gan y cyngor adeiladau sy'n heneiddio gyda rhai ohonynt yn 
adeiladau rhestredig Gradd I a II. O ran stoc ystadau, gofynnodd yr Aelod lle mae 
Norsiaid Casnewydd yn ei weld yn y dyfodol, wrth i’r asedau heneiddio gydag amser? 
 
Atebodd y Rheolwr-gyfarwyddwr mai oedran cyfartalog adeilad y cyngor yw 60 
mlynedd sy'n dod â nifer o heriau gan gynnwys codi safonau wrth geisio bod yn 
garbon net sero. Hysbyswyd yr aelodau bod Norse yn gweithio'n agos gyda 
chydweithwyr yn ochr y cleient a chyda byd addysg i gael cyllid ychwanegol gan 
Lywodraeth Cymru. Crybwyllwyd y £2.6 miliwn ganddynt yn yr adroddiad a 
dywedasant eu bod wedi llwyddo i geisio sicrhau cyfran fwy o’r gronfa i Gasnewydd. 
Cynghorwyd hefyd eu bod yn bwriadu darparu arweiniad i ysgolion a chyflwyno 
proses ar gyfer cynlluniau datblygu adeiladau. Trwy adborth gan ysgolion; nid yw 
ysgolion wedi bod yn siŵr pa flaenoriaethau y dylent fod yn buddsoddi ynddynt felly 
mae hyn yn cael ei gyfleu i ysgolion ar gyfer gwelliant gyda'r cyngor. 
 

 Holodd yr aelodau a oedd gan ysgolion ddealltwriaeth lawn o sut i fynd i'r afael â 
biwrocratiaeth cynllunio prosiectau i sicrhau y byddai'n gyfreithlon. 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr fod gwell dealltwriaeth nag oedd o'r blaen a 
bod dogfennau canllaw ar gael. Warren Teague sy’n rheoli hynny ac mae’n well 
ganddynt i ysgolion gysylltu â nhw yn gyntaf i egluro beth sydd angen ei wneud. Ni 
chodir tâl am hynny gan fod y tîm yn hapus i ymgysylltu â chydweithwyr. 
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Contract eu bod yn sicrhau bod y 
broses landlordiaid yn gweithredu ac yn sicrhau bod yr ysgolion yn gweithredu'n 
ddiogel gyda lefel o reolaeth. Mae hefyd i amddiffyn y Cyngor rhag atebolrwydd. 
 

 Roedd Aelod yn gwerthfawrogi’r adroddiad cryno a holodd a yw’r anhawster o ran cael 
tendrau’n ôl, diffyg llafur a chontractwyr yn methu â dod yn ôl yn effeithio ar gyflawni 
cynlluniau. Aeth yr Aelod ymlaen i ofyn sut y byddai hyn yn effeithio ar yr amser 
presennol gyda phrosiectau gydag is-gontractwyr, o ran eu cael i ddychwelyd am fwy 
o brosiectau. 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr fod y pandemig wedi effeithio ar hyn ac ar 
ddechrau'r pandemig, roedden nhw hyd at dendro prosiect John Frost gydag ychydig 
o dan £19 miliwn o fuddsoddiad. Cadarnhawyd eu bod wedi derbyn pum tendr yn ôl 
ar gyfer y cynnig hwnnw. O ran problemau cytundebol, soniwyd am gael eraill yn 
mynd at y cyngor i chwilio am hawliadau. Fel rhan o rôl Norseg Casnewydd fel 
syrfewyr siartredig; rhaid iddynt amddiffyn y cyngor rhag hawliadau o'r fath. Roedd y 
Cyfarwyddwr yn cydnabod ei bod yn anodd ennyn diddordeb contractwyr mewn 
gweithredu dros y sector cyhoeddus. Er enghraifft, maent wedi cael tendrau 
llwyddiannus ond aeth rhai i'r wal fel prosiect Pont Gludo. O ganlyniad, mae tîm 
Llychlynwyr Casnewydd yn gwneud llawer mwy o rwydweithio i ennyn diddordeb eraill 
mewn tendro ar gyfer y cyngor. 
 
Aeth y Cyfarwyddwr Contractau i fanylion ynghylch sut mae costau deunyddiau wedi 
cynyddu'n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Soniwyd am isgontractwyr 
mecanyddol a thrydanol fel yr her fwyaf ond mae gan Norse dîm trydanol da sy’n 
gweithio’n dda gyda Chyngor Dinas Casnewydd sydd wedi gweithio’n fewnol i arbed 
arian yn hytrach na’i roi allan i gwmnïau preifat. 
 



 

 Gofynnodd Aelod i gynrychiolwyr Llychlynwyr Casnewydd gadarnhau pa brentisiaethau 
lleol y maent wedi’u cymryd ac ym mha feysydd. 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr gyda llafur uniongyrchol eu bod bellach wedi 
cael 35 ar yr offer. Maent wedi dod â 3 phrentis arall i mewn yn ystod yr ychydig 
fisoedd diwethaf gan fod 5 arall mewn gwaith saer a phrentisiaid aml-grefft i gyd wedi 
mynd i fod yn grefftwyr llawn amser. Daethpwyd â 2 brentis busnes i'r swyddfa ac 
mae 2 syrfëwr meintiau dan hyfforddiant wedi'u dyrchafu. Mae myfyriwr newydd ddod 
i mewn i'r adran brisio. 
 

 Holodd Aelod o’r Pwyllgor beth yw’r cyflog y mae Norsiaid Casnewydd yn ei dalu am 
brentisiaethau ac er mwyn lleihau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, gofynnodd i’r 
swyddogion beth mae’r sefydliad yn ei wneud i gynyddu nifer y menywod sy’n mynd i 
brentisiaethau offer ac i ble maent yn gweld hynny’n mynd yn y dyfodol. 
 
Roedd y Rheolwr-gyfarwyddwr yn cydnabod nad ydynt wedi gwneud digon ac mae'n 
un o'r pethau y mae angen iddynt ei ddatblygu. Yn Ffair Yrfaoedd Ysgol Uwchradd 
Llanwern; cawsant hi'n anodd ennyn diddordeb y merched ifanc i'r diwydiant. Mae 
rhai yn dal i ddod i mewn ar gyfer profiad gwaith sy'n mynd â nhw i ddatblygu i lwybr 
arall er enghraifft mae un wedi dod i mewn o bensiynau ond wedi mynd i mewn i 
brisio a rheoli asedau. Mae llawer yn gweithredu fel mentoriaid a llysgenhadon i roi 
cyflwyniadau mewn ysgolion. Cydnabu'r Cyfarwyddwr Contractau ei fod wedi mynd i'r 
afael â'r cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y swyddfa ond nid gyda'r gweithlu 
uniongyrchol ac mae hynny'n rhywbeth y maent yn bwriadu gweithio arno. 
 

 Mynegodd Aelod Pwyllgor bryder ynghylch gwerth y cyflog y mae prentisiaid aeddfed yn 
ei gael a gofynnodd a yw’r telerau ac amodau ar yr un sail â gweithiwr cyngor. 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr ei fod yn talu'r hyn sy'n cyfateb i'r cyflog byw 
cenedlaethol a chytunodd i ddilyn hynny a darparu gwybodaeth am hynny. 
 

 Holodd Aelod ynghylch y strwythur rheoli a oedd yr uwch dîm rheoli yn cyfarfod yn aml 
â'r gweithlu. 
 
Ymatebodd y Rheolwr-gyfarwyddwr a chadarnhaodd eu bod yn cynnal cyfarfodydd 
rheolaidd ond nad ydynt wedi gallu cynnal un mewn deuddeg mis. Roedd y rhain yn 
arfer cael eu rhedeg yn Lysaghts a byddent yn cynnal seremonïau fel enwebu 
cydweithwyr ar gyfer gwobrau gwasanaeth cwsmeriaid a chawsant seremoni ddoe yn 
cynnig taleb gyda thystysgrif i gydnabod llwyddiant. 
 

 Gofynnodd Aelod o’r Pwyllgor o ran tendrau, gan fod Newport Norse yn ymgymryd â 
llawer o waith, a ydynt yn gwybod pryd i dynnu’r llinell. Teimlai’r Aelod fod angen 
mynegi canmoliaeth ei hysgol leol i Norwyeg Casnewydd. 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr ei fod ar gofrestr risg o ran twf i sicrhau bod 
ganddynt y sgiliau a'r gallu i'w gyflawni. Maent yn recriwtio mwy o staff yn gyson ar 
gyfer gwasanaethau. Diolchodd y Cyfarwyddwr i'r Aelod am yr adborth cadarnhaol. 
 

 Dywedodd Aelod y gall yr adborth ar y bartneriaeth ei hun ddod o ganfyddiad negyddol. 
Holodd yr Aelod y swyddogion ynghylch beth yn eu barn hwy yw’r prif bryderon 
ynghylch y negyddoldeb hwn a’r hyn y maent wedi’i wneud i’w cywiro. 
 
Dywedodd y Rheolwr-gyfarwyddwr wrth y Pwyllgor ei bod yn anodd chwalu mythau 
trefol. Un enghraifft oedd cost lle roedd ysgol yn meddwl bod Norsiaid yn codi £1000 
arnynt am un swydd. Pan dorrwyd i lawr mewn cyfrifon; codwyd £1000 ar yr ysgol am 
nifer o swyddi yn gronnol. Maent yn ymchwilio i gymariaethau prisiau ac yn 



 

defnyddio'r grŵp contract ar gyfer hynny. Cydnabuwyd nad ydynt wedi mynegi'r 
cyfraddau meincnodi a masnach yn dda iawn i brofi eu bod o fewn ystod gyfartalog. 
Os cyfyd camgymeriad, mae Norsiaid Casnewydd yn cymryd perchnogaeth o hyn ac 
yn gwbl dryloyw gyda’u partneriaid ar hynny. Dywedodd Newport Norse eu bod yn 
hapus i fynychu fforymau i gyfathrebu'n well ag eraill yn y bartneriaeth sydd â 
theimladau negyddol i helpu i fynd i'r afael â nhw. 
 

 Gofynnodd yr Aelod Pwyllgor beth yw'r prif heriau o gydweithio mewn partneriaeth a 
gofynnodd i Norse beth yw eu perthynas â'r Cyngor. 
 
Cadarnhaodd y Rheolwr-gyfarwyddwr y bu newid diwylliant yn ystod y 7 mlynedd; 
roedd y blynyddoedd cyntaf yn heriol i'r rhai nad oeddent yn croesawu newid. Newid 
ymddygiad fu'r peth mwyaf ond nodwyd bod adnoddau annigonol ar gyfer cyllidebau 
wedi bod yn broblem ond maent yn gweithio gyda'i gilydd i wneud iddo ymestyn 
cymaint ag y gallant. Cytunodd y Pennaeth Adfywio ei bod wedi bod yn daith lle mae'r 
bartneriaeth wedi aeddfedu ac ymddiriedaeth wedi'i meithrin. 
 

 Gofynnodd yr Aelod a fyddai anghydfod, sut y byddai hynny'n cael ei ddatrys? 
 
Eglurodd y Rheolwr-gyfarwyddwr fod datrysiad anghydfod wedi'i nodi yn y contract. 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Contractau fod y contract meinciwr ar y cyd yn 
gydweithredol gyda'r cyngor. Cadarnhaodd y ddau swyddog fod y Cyngor a'r Prif 
Weithredwr yn craffu'n deg ar gyfer gwelliant. 
 

 Gofynnodd Aelod o'r Pwyllgor i'r Cyfarwyddwyr Norseg ble maent yn gweld eu hunain 
yn symud ymlaen yn y ddwy neu dair blynedd nesaf a sut y byddent yn sicrhau bod yr 
Aelodau'n elwa am y cyfnod. 
 
Ymatebodd y Rheolwr-gyfarwyddwr drwy sicrhau eu bod yn cyflawni'r gwaith enfawr 
sydd ar y gweill i'r Cyngor. Cadarnhawyd eu bod yn edrych i gynhyrchu incwm allanol 
pellach ar ryw adeg ond ar hyn o bryd nid yw eu hadnoddau'n cael eu defnyddio i 
geisio diwallu'r anghenion. Y ffocws yw sicrhau eu bod yn cyflwyno prosiectau mwy 
ochr yn ochr â glanhau ar gyfer pob ysgol leol a phrosiectau tymor byr. 
 

 Gofynnodd y Cadeirydd i’r cynrychiolwyr Llychlynnaidd gadarnhau pryd y bydd y C365 
yn cael ei gwblhau ac a fu ôl-groniad o waith oherwydd effaith Covid. 
 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Contractau a Gwasanaethau y bydd yn cael ei gyflwyno 
o fewn y 6 mis nesaf. Ychwanegodd y Rheolwr-gyfarwyddwr na fu unrhyw ôl-groniad 
gan fod eu staff wedi gweithio drwy gydol y pandemig; cydymffurfiwyd â phob asesiad 
risg ac maent wedi bod yn llwyddiannus wrth gynnal gwasanaethau. Yr unig oedi sy'n 
werth ei grybwyll yw'r problemau gyda chontractwyr yn cael eu diddymu ac felly'n eu 
gwneud yn ailddechrau'r broses. 
 

Diolchodd y Cadeirydd a'r Pwyllgor i dîm Norseg Casnewydd am eu hymrwymiad ac am eu 
hadroddiad a'u hymatebion cyflym yn y cyfarfod. 
 
Casgliadau: 
 
Nododd y Pwyllgor y papur briffio a’r cyflwyniad ar bartneriaeth Cyd-fenter Norsaidd 
Casnewydd a dymunai wneud y sylwadau a ganlyn: 
 

- Roedd y Pwyllgor yn hapus gyda'r wybodaeth a gyflwynwyd iddynt ac roedd yn dymuno 
diolch i'r holl swyddogion a staff trwy gydol y bartneriaeth am eu holl galedwch trwy 
gydol y pandemig, ac ansawdd uchel parhaus y gwasanaeth. Dywedodd y Pwyllgor ei 
bod yn wych gweld angerdd, natur agored a thryloywder y bartneriaeth. Roeddent yn 



 

falch o glywed nad yw'r bartneriaeth yn ofni cyfaddef pan fydd rhywbeth yn mynd o'i 
le a byddant yn ymchwilio i unioni unrhyw faterion a godwyd. 

 
- A allai'r bartneriaeth ddarparu mwy o fanylion a drafodwyd yn ystod y cyfarfod ynghylch 

gwariant dewisol ysgolion. 
 

- Dylai cyfathrebu wella ynghylch eu meincnodi a sut mae cyfraddau masnach y 
bartneriaeth a'i chostau ei hun o fewn ystod gyfartalog, gan y byddai hyn yn cynyddu 
canfyddiad cadarnhaol. 
 

- Roedd y Pwyllgor yn falch o glywed y byddai Norse yn mynychu cyfarfodydd 
Llywodraethwyr Ysgol i gael sesiynau briffio. 
 

- Gwnaeth yr aelodau sylw am ddysgu heddiw bod ein hadeiladau a’n hasedau tua 60 
oed ar gyfartaledd. Holwyd beth yw hyd oes yr asedau, gan y teimlwyd ei bod yn 
bwysig fel rhan o'r hyn y mae'r pwyllgor yn ei graffu yw gwybod beth mae'r partneriaid 
yn ei gynnal i'r Cyngor. Holodd y Pwyllgor hefyd a allent dderbyn gwybodaeth am y 
portffolio, cyflwr yr asedau a faint o’r adeiladau sydd angen eu hadnewyddu i’w 
gwneud yn fwy ynni-effeithlon. 
 

- Roedd yr Aelodau'n synnu o glywed bod y Llychlynwyr y tu ôl i brosiectau ar raddfa 
fawr, fel y Bont Drafnidiaeth. Gofynnodd yr Aelodau wedyn a fyddai'n bosibl cael mwy 
o wybodaeth am faint a graddfa'r prosiectau y mae Norsiaid yn ymwneud yn helaeth 
â hwy, megis unrhyw astudiaethau achos o'r mathau mwy o waith y maent yn ei 
wneud. 

 
- Roedd y Pwyllgor a Norseg yn cydnabod pwynt y cyfryngau negyddol ac yn dymuno 

gwybod pam fod cysyniad negyddol yn erbyn Norseg. Roedd trafodaethau ymhlith y 
Pwyllgor yn awgrymu ei fod yn fwy o bryder pan ddaethant i mewn gan fod pobl yn 
petruso. 
 

- Mae'r Aelodau'n gofyn i'r Bartneriaeth Cyd-fenter Norsaidd ddychwelyd i'r Pwyllgor yn 
flynyddol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad. 
 

- Awgrymodd y Pwyllgor y syniad bod rhai Aelodau â diddordeb mewn mynychu lleoedd 
gyda Norseg i weld beth maent yn ei wneud i amddiffyn yr adeiladau. 

 
 

4 Gwasanaeth Addysg (GCA) - Gwerth am Arian 2020-21 
 
Gwahoddedigion: 
Geraint Willington - Cyfarwyddwr – Adnoddau, Busnes a Llywodraethu, GCA 
Ed Pryce - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Polisi a Strategaeth, GCA 
Sarah Morgan - Pennaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd 
 
Cyflwynodd Cyfarwyddwr y GCA drosolwg byr i'r Pwyllgor a thynnodd sylw at y meysydd 
allweddol i'w hystyried. Daeth yr adroddiad i’r Pwyllgor sy’n asesu perfformiad y GCA i’r 
casgliad bod y GCA yn darparu gwerth da am arian o ran yr agweddau hynny sydd o fewn ei 
reolaeth, yn benodol: economi; effeithlonrwydd; ecwiti a; cynaladwyedd. Fodd bynnag, yn 
erbyn cefndir pandemig byd-eang; mae'r ymagwedd wedi'i hailfeddwl mewn lles bregus a 
difreintiedig. Aeth y Cyfarwyddwr drwy'r adroddiad yn fanwl i'r Pwyllgor a thynnodd sylw at y 
ffaith mai'r ffocws yw gwario llai a gwario'n dda, cyflwynodd yr ymgeisydd allanol ecwiti 
gwariant yn deg ac yn y tymor hir. Canfuwyd bod effeithiolrwydd yn effeithio ar les ac felly 
aseswyd sut yr oedd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg wedi lliniaru’r effaith ar y rheini o 
gefndiroedd tlawd. 
 



 

Roedd y swyddogion yn ymdrin â maes cynaliadwyedd yr adroddiad ac yn mynd trwy'r data 
ar sut i gael ystod ehangach o atebolrwydd am yr hyn oedd yn digwydd mewn ysgolion yn 
hytrach na pherfformiad arholiadau. Gan nad oedd ganddynt y graddau arholiad oherwydd y 
pandemig bu'n rhaid i'r tîm addasu eu hymagwedd yn fyrfyfyr a thrafod yr adborth gan yr 
ysgolion ar hyn hefyd. Nododd y swyddog ei fod yn ymwneud â sicrhau bod yr argymhellion 
o'r adroddiad wedi eu gweithredu fel rhan o'r gwerth am arian a'u bod yn parhau i gymharu'r 
canlyniadau a amlinellwyd o'r arolygon. 
 
Gofynnodd y Pwyllgor i’r canlynol: 
 

 Nododd Aelod Pwyllgor fod traean o'r niferoedd staff yn cael eu lleihau. Gyda hynny, a 
fyddant yn dal i weld gwasanaeth cydnerth a beth fydd y gwahaniaethau? Er 
enghraifft, a fyddai hynny'n rhoi mwy o bwysau ar y penaethiaid ar ddarparu 
gwasanaeth nag o'r blaen? 
 
Cwmpasodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr elfen penaethiaid trwy ddatgan bod 
mwyafrif y penaethiaid yn ysgolion gwella y maent yn eu hôl-lenwi ac yn sicrhau bod 
y cyllid a gânt yn gallu arweinwyr eraill i'w brynu a'i gyflenwi. Cafodd adroddiad eu 
hymgynghorwyr ysgolion partner lawer iawn o gymorth mewn ysgol arall; yn gallu 
dysgu llawer trwy ddarparu'r gefnogaeth yn ôl i'r ysgol. 
 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Adnoddau gyda'r pwynt cadarn bod yn rhaid iddynt 
wneud arbedion mawr ond mae'r mater gyda grantiau wedi eu taro'n galed gan fod yn 
rhaid iddynt leihau'r hyn oedd angen ei gymryd eto ac wedi gorfod ail-strwythuro. 
Sicrhawyd yr Aelodau eu bod yn ymwybodol o'r maes gwasanaeth gwella, na all fynd 
yn is. Maent yn ymwybodol o'r gefnogaeth sy'n mynd i'r staff; er enghraifft, cawsant y 
wobr aur wrth fynd trwy'r ailstrwythuro. 
 

 Gofynnodd yr Aelod a oedd y gostyngiad mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi’i 
ragweld neu’n anrhagweladwy ac o ran cydbwysedd risg; a fyddai risg pe bai 
gostyngiad pellach; ac a oes eglurder rhwng Llywodraeth Cymru a'r Cyngor ynghylch 
yr anhawster hwn. 
 
Cadarnhaodd Cyfarwyddwr y GCA fod y Cyd-grŵp Gweithredol (JEG) o dan lawer o 
bwysau a'u bod yn cael eu hariannu 50 y cant drwy grantiau ac oherwydd y 
pandemig; roedd cyllid yn dod drwodd yn hwyr. Nid oeddent yn ymwybodol bod hwn 
ganddynt tan ddiwedd mis Ionawr, ond roedd eisoes mewn cysylltiad â Llywodraeth 
Cymru. Roeddent dan yr argraff bod yn rhaid iddynt wneud arbedion wrth fod mewn 
cysylltiad ag undebau; gan nad oeddent yn gwybod beth oedd y cyllid i fod. 
Dywedwyd wrth yr aelodau eu bod wedi cael cyfarfod heddiw i weld sut brofiad yw hi 
gan eu bod yn ymwybodol eu bod am osgoi ad-drefnu ar gyfer sefydlogrwydd. 
 

 Holodd Aelod sut mae GCA yn cymharu â chyrff rhanbarthol eraill. 
 
Mewn ymateb, dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol eu bod yn gweithio ar y cyd â 
rhanbarthau eraill a'u bod wedi'u hen sefydlu yn ardal Caerdydd/Pen-y-bont ar Ogwr. 
Ychwanegodd Cyfarwyddwr EAS fod y pandemig wedi dod â'r cyrff yn agosach at ei 
gilydd oherwydd yr amgylchedd rhithwir sydd wedi helpu gyda chydweithio mewn 
arweinyddiaeth. 
 

 Yna holodd yr Aelod Pwyllgor ynghylch cyllid Llywodraeth Cymru; a fyddent wedi gallu 
rhagweld bod y Llywodraeth yn ariannu llai er mwyn annog y cyrff i uno. 
 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol na fyddent gan mai dim ond yn gwybod 
beth mae pob rhanbarth yn ei gael o ran arian ac yn defnyddio hynny ar y cyd. 
 



 

 Holodd Aelod Pwyllgor a fydd penaethiaid yn barod am ragor o doriadau ac a ydynt yn 
gwybod am y rhain fel y gallant weithio o fewn y cyllidebau a osodwyd. 
 
Cadarnhaodd y Pennaeth Addysg gyda chyllidebau unigol ysgolion; mae'r Pwyllgor 
yn trafod pwnc gwahanol ond eglurodd fod y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn 
darparu arian i ysgolion ar gyfer cymorth ysgol. Ychydig iawn o'r grantiau sydd 
ganddynt yw eu cyllidebau; fel gweision cyhoeddus mae gan y Cyngor adnoddau 
cyfyngedig felly mae'n bosibl y bydd gostyngiadau ar unrhyw adeg ond maen nhw'n 
gwneud y gorau oll o ran cefnogi'r ysgolion gyda hyfforddiant ariannol. Mae'r Cyngor 
yn gorfod gwylio ac aros o ran setliadau Llywodraeth Cymru gyda grantiau ond yn 
barod i reoli arian yn briodol. 
 

 Yna gofynnodd yr Aelod i’r swyddogion gadarnhau beth fyddai’r swm isaf y gallant ei 
reoli, o ran grantiau. 
 
Atebodd Cyfarwyddwr Adnoddau GCA fod y grantiau yn mynd i'r awdurdodau lleol a 
thrwy'r Pennaeth Addysg maent yn comisiynu'r gwaith. Er enghraifft mae ganddyn 
nhw £52 miliwn yn dod i mewn, a 44 o grantiau o fewn y cyfanswm hwnnw i gyd yn 
ceisio gwneud rhywbeth gwahanol. Maent yn ceisio symleiddio hynny er mwyn i 
ysgolion roi mwy o ymreolaeth iddynt a defnyddio un grant i wneud un swyddogaeth. 
 

 Cyfeiriodd Aelod o'r Pwyllgor at y sefyllfa adfer o covid-19 a holodd y tîm ynghylch sut 
yr oeddent yn teimlo eu bod wedi herio eu hunain a sut yr oedd yr Awdurdod Lleol yn 
eu herio. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod ysgolion wedi addasu a lle nad yw 
ysgolion wedi ymateb am strategaethau; aethpwyd i'r afael â hyn ar y cyd ag ysgolion 
i gael y darpariaethau cywir yn eu lle i ddisgyblion gael eu cefnogi'n briodol. Maent 
wedi bod yn gwrando ar arweinyddiaeth yr ysgol. O safbwynt y GCA; ar gyfer sicrhau 
ansawdd bu presenoldeb da rhwng swyddogion Awdurdod Lleol a Phrif Swyddogion 
gyda llawer o ddeialog ar ysgolion unigol yn fisol. 
Daeth y Pennaeth Addysg i'r casgliad eu bod yn cael deialog gyson o ran profiad 
drwy sicrhau ansawdd. Dros y pandemig, bu'r grŵp JEG yn monitro perfformiad y 
GCA; ni ddaeth dim byd i ben yn ystod y pandemig ond nodwyd eu bod wedi canfod 
bod partneriaid ysgol wedi bod yn barod i newid gyda dysgu proffesiynol i gadw 
athrawon yn addysgu trwy ddysgu cyfunol. Roedd y swyddog yn falch o berfformiad y 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg am fod yr hyn y maent wedi'i wneud ar gyfer y 
partneriaid gwella ysgolion yn cael ei werthfawrogi. 
 

 Gofynnodd yr Aelod a oedd y swyddogion yn rhagweld unrhyw heriau yn y dyfodol 
neu'n gallu gwneud sylwadau ar heriau'r gorffennol, ac a oedd unrhyw Awdurdodau 
Lleol wedi mentro oddi wrth yr hyn y mae Casnewydd yn ceisio'i gyflawni. 
 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol eu bod yn gweithio'n agos iawn gyda'r 
Rheolwr Gyfarwyddwr Debbie Harteveld ac yn edrych ar flaenoriaethau tebyg o ran 
tegwch. Amlygodd y Pennaeth Addysg enghraifft o gais yr Awdurdod Lleol fyddai 
argymhellion ESTYN gan y gwasanaethau yn atodiad eu Hawdurdod Lleol i'r cynllun 
gweithredu; o fewn hynny mae camau gweithredu penodol sydd wedi’u teilwra’n 
arbennig ar gyfer Casnewydd. 
 

 Sut mae'r bartneriaeth yn ceisio cynnal arloesedd a ffyrdd newydd o weithio? 
 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol o ran arloesi bod hyn yn parhau ond ei fod 
yn araf fel ymgysylltu ag athrawon oherwydd bod yr ysgolion yn cael trafferth gyda 
staffio o ran Covid. Bu amrywiaeth o waith gyda gweithdai yn gweithio gydag 
arweinwyr ysgol, grwpiau dethol a llywodraethwyr i fyfyrio arnynt. Gyda diwygio'r 



 

cwricwlwm, maent yn feddyliau heriol yn gyson ac wedi cael cynghorwyr allanol sy'n 
hynod brofiadol, yn ymuno â nhw ar weithgareddau ymgysylltu rhithwir i herio'r 
arweinwyr. 
 

 Soniodd y Pwyllgor am hynny gyda methiannau; fel arfer mae arweinyddiaeth yn 
dibynnu ar fod yn un ohonyn nhw. A oes gwaith yn cael ei wneud i sicrhau 
arweinyddiaeth? 
 
Dywedodd y Pennaeth Addysg nad yw categoreiddio yn rhan ohono bellach, felly ni 
fyddai unrhyw feysydd 'Coch'. Mae yna ddewislen dysgu proffesiynol sy'n mynd ar 
bob lefel wahanol gan gynnwys arweinyddiaeth ganol gyda'r rhai sy'n ystyried mynd i 
swydd ddirprwy bennaeth gyda chyrsiau proffesiynol ar gael. Yn ogystal â chyrsiau 
arweinyddiaeth newydd; maent wedi bod yn ymatebol i'r pandemig trwy ganolbwyntio 
ar arweinyddiaeth ystwyth. 
Canmolodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol hyn drwy egluro bod y categoreiddio bellach 
wedi mynd; bu deialog gydag awdurdodau lleol ac ysgolion ar eu pryderon. Mae cyllid 
yn gysylltiedig â’r model hwnnw a hyd at 25 diwrnod o gymorth; mae hyn yn cynnig 
llawer mwy o hyblygrwydd i gefnogi'r rhaglenni a grybwyllwyd. 
 

 Cyfeiriodd yr aelodau at y tablau gydag adborth lliw a holwyd pa fath o waith a chamau 
gweithredu sy'n cael eu trafod. Sylwyd bod llawer o fewn yr adran 'cytuno'. Sut byddai 
swyddogion yn cael y rheini i gael eu symud i'r adran 'cytuno'n gryf'? 
 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ei fod yn rhan fach o ychydig iawn o 
adborth ansoddol. Ni rannwyd hynny yn yr adroddiad gan Rod Alcott; arddull bwrdd 
'dywedasoch chi, fe wnaethom' ydyw. Mae'r colofnau'n ffurfio'r dull ar gyfer y cynllun 
busnes ar gyfer eu data a fydd yn cynnwys adborth meintiol ac ansoddol. 
 

 Roedd y Cadeirydd yn cydnabod bod y pandemig wedi bod yn anodd ond drwy'r 
adroddiad a'r cyflwyniad, mae'n ymddangos ei fod wedi datblygu perthnasoedd 
cryfach; gofynnodd y cadeirydd i'r swyddogion a oedd hyn yn rhywbeth y maent yn 
cytuno ag ef. 
 
Cytunodd y Pennaeth Addysg ac mae hynny'n bwysig i adborth eu bod yn siarad yn 
uniongyrchol â'r ysgol ac mae'r awdurdod yn uniongyrchol â'r GCA. Maen nhw i gyd 
wedi gorfod meddwl yn gyflym ar eu traed i fod yn arloesol trwy'r pandemig. Maent 
wedi datblygu perthnasoedd defnyddiol i sicrhau eu bod yn gwrando ac yn ymateb. 
Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol hefyd fod hygyrchedd wedi bod yn bwysig i 
gydweithwyr mewn ysgolion a rhyngwynebau AALl. 
 

Diolchodd y Cadeirydd a'r Pwyllgor i'r Swyddogion am eu hamser a gofynnodd iddynt ddiolch 
i'w cydweithwyr am eu bod yn cydnabod eu bod wedi symud ymlaen dros y 18 mis diwethaf. 
 
Casgliadau: 
Nododd y Pwyllgor adroddiad Gwerth am Arian y Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer 
Blwyddyn Ariannol 2018-19 a chytunwyd i anfon y Cofnod at y Gwasanaeth Cyflawni Addysg 
a’r Aelod Cabinet fel crynodeb o’r materion a godwyd ac yn benodol, y sylwadau a ganlyn: 
 

- Roedd y Pwyllgor yn fodlon â'r adroddiad a oedd yn dod i gasgliad cyffredinol o werth 
am arian a chanmolodd y dystiolaeth o berthnasoedd adeiladol rhwng y GCA a'r 
Awdurdod Lleol; y rhaglen o gymorth (offer) cadarn sydd ar gael, a; y parch 
proffesiynol cilyddol i herio a datblygu’r gefnogaeth a ddarperir, yn enwedig yn ystod y 
pandemig. Roedd y Pwyllgor hefyd yn dymuno diolch i'r partneriaid a'u holl staff am 
eu holl galedwch trwy gydol y pandemig, ac ansawdd uchel parhaus y gwasanaeth. 

 



 

- Mynegodd y Pwyllgor bryder ynghylch sefyllfa ariannol anhysbys Llywodraeth Cymru ar 
gyfer y Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mynegwyd pryderon 
hefyd ynghylch y gostyngiad o draean y gweithlu dros gyfnod o bum mlynedd. Er bod 
GCA yn gwneud yn dda ar hyn o bryd gyda nifer y staff a'r adnoddau sydd ar gael, 
mynegodd yr Aelodau bryder ynghylch problemau staffio yn y dyfodol. 

 
- Teimlai'r Pwyllgor fod y bartneriaeth wedi ymddwyn yn dda, a oedd yn amlwg yn yr 

adroddiad. Teimlwyd hefyd eu bod yn asesu risg ei gilydd yn dda, nad oedd arnynt 
ofn arloesi ac y gallent synhwyro’r berthynas gref, gadarnhaol rhwng y consortiwm. Y 
gobaith oedd y bydd hyn yn parhau. 

 
 

5 Adroddiad Cynghorydd Craffu 
 
Gwahoddedigion; 

- Neil Barnett – Cynghorydd Craffu 
 
a) Diweddariad ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol 
 
Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu y rhaglen waith i’r dyfodol, a hysbysodd y Pwyllgor o’r 
pynciau a oedd i’w trafod yn y ddau gyfarfod nesaf: 
 

17 Tachwedd 2021- 
·Plant sy'n Ceisio Lloches ar eu Pen eu Hunain 
 
1 Rhagfyr 2021 

·Trais yn erbyn Menywod a Cham-drin Rhywiol yn erbyn Menywod 
·Diweddariad Gwasanaethau Rhannu Adnoddau (SRS). 
 

Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
 

·Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd y Pwyllgor i fod i ymweld â safle Wastesavers, ond 
ni chafodd hyn ei wireddu. Holwyd a oedd modd trefnu hyn, yn unol â rheoliadau 
Covid ac a allai Wastesavers ddod i’r pwyllgor i drafod eu perfformiad. Dywedodd 
yr Ymgynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor y byddai'n gwirio gyda swyddogion 
ynghylch yr ymweliad safle. Yn gynnar y flwyddyn nesaf, bydd Ymgynghorwyr 
Craffu yn cyfarfod â Phenaethiaid Gwasanaeth i lunio'r Rhaglen Gwaith 
Cychwynnol Flynyddol ddrafft ar gyfer y pwyllgorau ar gyfer 2022-23, felly 
byddant yn gweld a all hon fod yn eitem ar yr agenda hefyd. 

 
b) Cynllun Gweithredu 
Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor ers 6 Hydref 2021; maent wedi gweithredu’r 
sylwadau a’u hanfon at y Cabinet a’r bartneriaeth ar gyfer Adroddiad Blynyddol Cynllun 
Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 

Daeth y cyfarfod ben am7.50 yh 
  


